



## คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่ ๑๐๘๓ / ๒๕๖๐

### เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มที่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ดังนี้

๑. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับงานด้านยุทธศาสตร์องค์กร งานงบประมาณ การจัดทำแผนระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การกำหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดอันดับมหาวิทยาลัย การจัดการความรู้ การวิจัยสถาบัน งานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร งานบริหารความเสี่ยง งานเลขานุการกิจของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย **กำกับดูแล** ส่วนแผนงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ส่วนประชาสัมพันธ์

๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล (ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม่นศิริ) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาระบบการเรียนการสอน งานด้านตำแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการสอน ระบบพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน โดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบสหกิจศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ การประกันคุณภาพการศึกษา งานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง งานเลขานุการกิจของสภาวิชาการ **กำกับดูแล** สำนักวิชาทุกสำนักวิชา ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์กิจการนานาชาติ ส่วนส่งเสริมวิชาการ สถานพัฒนาคณาจารย์ สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา

๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการวิจัย การส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม การปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม การสร้างภาคีความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก การดำเนินภารกิจด้านการวิจัยตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ **กำกับดูแล** สถาบันวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยีสต์นิวตรอน โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา

๔. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รองศาสตราจารย์ สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนและการวิเคราะห์อัตราค่าจ้าง การสรรหา/คัดเลือก/บรรจุแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนา ระบบภาระงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น การวางแผนสืบทอดและความก้าวหน้าในสายอาชีพ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ วินัย สุขภาพและความปลอดภัย งานเลขานุการกิจของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล งานสารบรรณและนิติการ กำกับดูแล ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส่วนสารบรรณและนิติการ

๕. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี การวิเคราะห์สถานภาพการเงิน ต้นทุนการบริหารงาน การบริหารจัดการทรัพย์สิน การบริหารจัดการหน่วยวิสาหกิจ การหารายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน การระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ งานเลขานุการกิจของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งมีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อ สิ่งจ้าง ก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินในวงเงินแต่ละครั้ง ไม่เกิน ๒๕ ล้านบาท กำกับดูแล ส่วนการเงินและบัญชี ส่วนบริหารสินทรัพย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สุรสัมมนาкар พาร์มมหาวิทยาลัย

๖. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป (อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ โมฬี) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับงานพัสดุ การพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพพื้นฐานด้านอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ การกำกับดูแลซ่อมบำรุงระบบ กำกับดูแล ส่วนพัสดุ ส่วนอาคารสถานที่ หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.

๗. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษา งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานทุนการศึกษาและสวัสดิการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานวินัยนักศึกษาและการทหากรงานให้คำปรึกษาและแนะแนวการเรียนรู การบริการและพัฒนาหอพักนักศึกษา งานระบบข้อมูลสารสนเทศและงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิทยาศาสตร์การกีฬา งานกีฬาเพื่อการแข่งขัน งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา การส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน งานประชาสัมพันธ์และงานสารสนเทศด้านการกีฬา กำกับดูแล ส่วนกิจการนักศึกษา สถานที่กีฬาและสุขภาพ

๘. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับงานประชุมสภามหาวิทยาลัย งานเลขานุการกิจของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน กำกับดูแล สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

การสั่งและการปฏิบัติการแทนตามที่มอบหมายข้างต้น ให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำได้ทุกเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบ เว้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย และเรื่องที่จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อผู้รับมอบอำนาจได้สั่งหรือปฏิบัติการแทนอธิการบดีไปแล้ว หากเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องสำคัญให้รายงานให้อธิการบดีทราบในโอกาสแรกที่กระทำได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี